

Số: 265/BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018;
phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 11.000.
	Ngày: 30/11/18.
	Chuyên:

I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Trong năm 2018, tình hình công dân đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng 29,9%; số lượng đơn thư phát sinh đến cơ quan hành chính các cấp tăng 8,7%; các đoàn đông người phát sinh đến địa điểm tiếp công dân của các cơ quan hành chính trong tỉnh tăng 45% số vụ so với cùng kỳ năm 2017 và có tính chất bức xúc, gay gắt, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong kỳ đã có một đoàn đông người phát sinh lên Trung ương¹.

Các nội dung khiếu nại hành chính tiếp tục tập trung nhiều ở lĩnh vực đất đai (chiếm 76,1% tổng số đơn khiếu nại phát sinh), trong đó chủ yếu là khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, tranh chấp đất đai, kiến nghị môi trường. Nội dung tố cáo chủ yếu vẫn là tố cáo trong lĩnh vực hành chính (chiếm 67,3% tổng số đơn phát sinh); vẫn còn trường hợp đã xem xét, giải quyết nhiều lần nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài hoặc khiếu nại, tranh chấp không thành chuyển sang tố cáo cán bộ giải quyết; khởi kiện hành chính tại Tòa án tiếp tục gia tăng.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ LIÊN QUAN

1. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn

Trong năm 2018, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 5.698 lượt/6.401 người của 5.164 vụ việc² (gồm: 515 vụ khiếu nại, 34 vụ tố cáo và 4.615 vụ kiến nghị, phản ánh). Trong đó, có 47 lượt đoàn đông người của 20 vụ việc phát sinh đến nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành.

Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 9.203 đơn (gồm: 1.173 đơn khiếu nại, 266 đơn tố cáo, 7.764 đơn kiến nghị, phản ánh). Trong đó, có 7.478 đơn đủ điều kiện xử lý (chiếm 81,3% tổng đơn), đã được:

¹ Vụ việc tranh chấp đất lâm nghiệp ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành.

² Tiếp thường xuyên 4.332 lượt/4.659 người/3.881 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo 1.366 lượt/1.742 người/1.283 vụ việc.

chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 1.860 đơn, đơn đốc cấp dưới giải quyết 575 đơn, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 2.537 đơn, thụ lý 2.506 đơn thuộc thẩm quyền; còn 1.725 đơn không đủ điều kiện xử lý đã lưu đơn (*do trùng lặp, không rõ địa chỉ, không ký tên, mạo danh, nặc danh..*).

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

Các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã giải quyết 215 vụ khiếu nại, tố cáo trong tổng số 250 vụ thuộc thẩm quyền đã phát sinh, đạt tỷ lệ 86% (*không thống kê các vụ khiếu nại được giải quyết trực tiếp, không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện quan tâm xem xét giải quyết trực tiếp để kết thúc khiếu nại; thành lập Tổ công tác liên ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết trực tiếp nhiều việc khiếu nại, kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư*³). Cụ thể:

a) Giải quyết khiếu nại:

Các cơ quan hành chính đã giải quyết 174/204 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền (*đạt tỷ lệ 85,3%*). Kết quả giải quyết có 17 khiếu nại đúng, 141 khiếu nại sai, 16 khiếu nại có đúng, có sai. Qua giải quyết đã bảo vệ quyền lợi cho 40 người với 81,35ha đất các loại, 50 triệu đồng, cấp 04 lô đất tái định cư, chỉ đạo tính toán lại giá trị bồi thường cho công dân và khôi phục các quyền lợi khác cho công dân. Trong đó:

- Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý 36 vụ thuộc thẩm quyền, các cơ quan được giao nhiệm vụ đã báo cáo kết quả xác minh và tham mưu giải quyết 34 vụ, đạt tỷ lệ 94,4%; còn 02 vụ đang xác minh⁴ (*đều còn trong thời hạn giải quyết*).

- Tổng số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các sở, ngành là 07 vụ, đã giải quyết 07 vụ, đạt tỷ lệ 100%.

- Chủ tịch UBND cấp huyện có 124 vụ thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 100 vụ, đạt tỷ lệ 80,6%.

- Chủ tịch UBND cấp xã có 37 vụ thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 33 vụ, đạt tỷ lệ 89,2%.

b) Giải quyết tố cáo:

Các cơ quan hành chính đã giải quyết 41/46 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền (*đạt tỷ lệ 89,1%*). Kết quả giải quyết có 05 tố cáo đúng, 30 tố cáo sai,

³ Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết trực tiếp thông qua việc xử lý cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để kết thúc trên thực tế đối với 40 vụ việc, bảo đảm quyền lợi cho hơn 84 hộ gia đình, cá nhân và 05 tổ chức với 55 lô đất tái định cư, nâng mức hỗ trợ cho các hộ dân, cho phép hỗ trợ một số trường hợp đặc biệt để ổn định đời sống sản xuất và được tính toán áp giá bồi thường về đất và tài sản trên đất đảm bảo quyền lợi của người dân, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, bồi thường.

⁴ Thanh tra tỉnh được giao 01 vụ, Sở TNMT được giao 01 vụ.

06 tố cáo có đúng, có sai. Qua giải quyết đã bảo vệ quyền lợi cho 04 người, thu hồi cho nhà nước số tiền 38,4 triệu đồng, chuyển cơ quan điều tra xem xét 01 vụ/01 đối tượng⁵. Trong đó:

- Chủ tịch UBND tỉnh có 12 vụ thuộc thẩm quyền, đã rà soát và chỉ đạo xử lý 12 vụ, đạt tỷ lệ 100%.

- Thủ trưởng các sở, ngành đã giải quyết 03/03 vụ thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%.

- Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết 16/21 vụ thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 76,1%.

- Chủ tịch UBND cấp xã có báo cáo 10 vụ thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 10 vụ, đạt tỷ lệ 100%.

Hầu hết các đơn phản ánh, kiến nghị đã được các cơ quan có trách nhiệm xem xét xử lý, giải quyết.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 21 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 56 cơ quan, đơn vị; đã ban hành kết luận của 15 cuộc thanh tra, phát hiện các vi phạm chủ yếu như: Chủ tịch UBND các cấp chưa thực hiện việc tiếp công dân định kỳ đúng theo quy định pháp luật, còn ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới; việc phân loại, xử lý đơn chưa chính xác; theo dõi kết quả giải quyết sau tiếp công dân chưa đầy đủ, chưa thực hiện nhiệm vụ đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết; lập và quản lý hồ sơ giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa đầy đủ; chưa thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ... Qua thanh tra đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại và nhắc nhở, đôn đốc trách nhiệm, chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm.

5. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan

a) Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền pháp luật KNTC:

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 12/4/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 01/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại; văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời bãi bỏ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh

⁵ Qua xử lý đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi (hiện nay cơ quan điều tra đã không khởi tố vụ án).

Quảng Ngãi; ban hành 13 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Các sở, ban ngành ban hành 10 văn bản và UBND các huyện, thành phố ban hành 21 văn bản chỉ đạo, đôn đốc đối với công tác khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi cấp mình, ngành mình.

Các sở, ngành và địa phương đã tổ chức 20 lớp/đợt tập huấn, tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo, thu hút 2.151 lượt người tham dự. Thanh tra tỉnh tiếp tục mua và cấp phát Báo Thanh tra đến Ban Thanh tra nhân dân của 184/184 xã, phường, thị trấn; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Ngãi tham dự và đưa tin đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ của tỉnh; kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất điển hình đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân.

b) UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch số 270/KH-BCS ngày 16/10/2014 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 52-CTr/TU ngày 16/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; triển khai thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 12/4/2018 thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 01/02/2018 của Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại; chỉ đạo Tổ công tác phối hợp xử lý các vụ việc đông người, phức tạp, gay gắt hoạt động có hiệu quả; thành lập Tổ công tác liên ngành của tỉnh để tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho UBND huyện Nghĩa Hành liên quan đến vụ việc đông người tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành. Chánh Thanh tra tỉnh cũng đã làm việc trực tiếp với nhiều địa phương để kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

II. ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Đánh giá

a) Nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo:

- Thời gian qua tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng nên hằng năm có hàng nghìn trường hợp bị thu hồi đất, di dời nhà cửa để thực hiện các công trình, dự án nên đã tác động đến đời sống của nhiều người dân; chính sách còn có điểm bất cập, việc tổ chức thực hiện chưa dân chủ, chặt chẽ theo quy trình pháp lý làm phát sinh nhiều khiếu nại, kiến nghị, phản ánh.

- Công tác quản lý đất công còn lỏng lẻo, quản lý đất rừng sản xuất còn yếu kém, giao đất rừng sản xuất cho nhân dân các huyện miền núi đều chậm tiến độ; quản lý khoáng sản, môi trường, đánh giá tác động môi trường còn nhiều bất cập, hạn chế đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người dân, làm phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và các vụ việc đông người ở các lĩnh vực này.

- Thực hành dân chủ ở cơ sở chưa đảm bảo, còn nhiều hình thức đối phó; Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở hoạt động chưa đúng mức hoặc chưa hoạt động; công tác dân vận chưa đi vào chiều sâu, phương thức vận động chưa phù hợp với hoàn cảnh hiện nay. Công tác gặp gỡ, đối thoại của Thủ trưởng một số cơ quan hành chính chưa tốt, việc giải thích chính sách pháp luật chưa thấu đáo, đầy đủ, việc công khai, minh bạch và thực hiện trách nhiệm giải trình của Thủ trưởng một số cơ quan hành chính chưa đúng mức, khiến công dân thiếu thông tin, bức xúc cũng dẫn đến khiếu nại, tố cáo.

b) Những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ đã công bố, chủ yếu còn ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới thực hiện thay. Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện chưa làm hết chức năng được giao; chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn ở nhiều địa phương vẫn còn thấp. Chưa có giải pháp huy động đội ngũ luật sư, luật gia tham gia tư vấn pháp luật cho người dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, của huyện để nâng cao chất lượng tiếp công dân.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở nhiều huyện vẫn còn chậm, nhiều vụ giải quyết trễ hạn theo luật định; tỷ lệ tiếp khiếu sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của cấp huyện còn cao; vẫn còn một số trường hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa bảo đảm quy định pháp luật và chưa phù hợp với thực tiễn, dẫn đến việc nhiều quyết định giải quyết bị cải sửa hoặc đình chỉ, yêu cầu xem xét, giải quyết lại⁶; có vụ việc cấp huyện chậm giải quyết để kéo dài khiến công dân bức xúc, phát sinh vượt cấp, tố cáo người giải quyết vi phạm pháp luật⁷; hồ sơ giải quyết lập không đảm bảo yêu cầu.

Việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật có nơi còn chưa tốt, vẫn còn tình trạng công dân gửi đơn yêu cầu thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo kịp thời.

⁶ Ở cấp huyện có 59 vụ giải quyết bác khiếu nại của công dân thì có 28 vụ tiếp khiếu đến Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã thụ lý giải quyết lần hai, đã yêu cầu hủy bỏ, sửa đổi quyết định giải quyết lần đầu đối với 02 vụ việc: Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh (vụ Lê Văn Anh), Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (vụ Võ Văn Cư).

⁷ Vụ ông Hồ Văn Lợi, xã Bình Long, huyện Bình Sơn; vụ ông Nguyễn Ngọc Hoàn, ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa. Chủ tịch UBND tỉnh đã rà soát, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc.

Việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu có khuyết điểm vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chỉ dừng lại ở mức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

- Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

Cơ chế, chính sách, pháp luật từng bước đã được hoàn thiện nhưng vẫn còn nhiều bất cập, nhất là pháp luật về đất đai, môi trường vừa khó nhận thức vừa thường xuyên thay đổi nên nhiều vụ việc rất khó khăn để tìm phương án giải quyết vừa đúng pháp luật vừa đáp ứng yêu cầu của người dân.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những công việc khó khăn, đòi hỏi phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm và phong cách tốt nhưng ở nhiều địa phương còn thiếu cán bộ hoặc cán bộ chưa đủ năng lực, kinh nghiệm, nhất là cấp huyện, cấp xã, đặc biệt là đội ngũ làm nhiệm vụ tham mưu giải quyết ở cơ quan thanh tra và tài nguyên môi trường cấp huyện; cán bộ tiếp công dân thiếu kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức pháp luật.

Pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn thiếu chế tài trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan hành chính.

2. Dự báo

Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục thu hồi đất cho các dự án lớn. Bên cạnh đó, vấn đề tranh chấp đất lâm nghiệp trên một số địa bàn các xã miền núi chưa được giải quyết dứt điểm, vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải do hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn còn nhiều bất cập cũng sẽ làm cho tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tiềm ẩn phát sinh phức tạp, số vụ việc phát sinh chưa có chiều hướng giảm.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2019

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình số 52-CTr/TU ngày 16/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 270/KH-BCS ngày 16/10/2014 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 41/CT-TU ngày 11/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 12/4/2018 thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 01/02/2018 của Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại. Triển khai quán triệt và tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018.

2. Chỉ đạo tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn với việc kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh và hướng dẫn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo cho các địa phương; tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa phát sinh khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại. Tập trung quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu công khai, dân chủ, nhất là ở cấp cơ sở; việc nhận thức và hành động quyết liệt về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh việc quản lý đất công theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

3. Tập trung chỉ đạo giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; tập trung nguồn lực giải quyết những vụ việc phức tạp, gay gắt, kéo dài, những vụ đông người để tránh hậu quả tiêu cực; chú trọng kiểm tra việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của các cấp, các ngành.

4. Tăng cường kiểm tra đột xuất trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu có sai phạm.

Trên đây là tình hình và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, UBND tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Cục 2 - Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Văn phòng Đảng ủy Quân khu 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NCDmhai761

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2018

Đơn vị	Tiếp thường xuyên								Tiếp định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo								Nội dung tiếp công dân (số vụ việc)										Kết quả qua tiếp dân (số vụ việc)								
	Lượt	Người	Vụ việc		Đoàn đông người				Lượt	Người	Vụ việc		Đoàn đông người				Khiếu nại					Tố cáo					Phản ánh, kiến nghị, khác	Chưa được giải quyết	Đã được giải quyết			Ghi chú			
			Cũ	Mới phát sinh	Số đoàn	Người	Cũ	Mới phát sinh			Số đoàn	Người	Cũ	Mới phát sinh	Số đoàn	Người	Cũ	Mới phát sinh	Số đoàn	Người	Về tranh chấp, đòi đất cũ, đền bù, giải tỏa...	Về chính sách	Về nhà, tài sản	Về chế độ CC,VC	Lĩnh vực tư pháp	Lĩnh vực CT, VH, XH khác			Lĩnh vực hành chính	Lĩnh vực tư pháp	Tham nhũng		Chưa có QĐ giải quyết	Đã có QĐ giải quyết (lần 1,2, cuối cùng)	Đã có bản án của Tòa
MS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Trụ sở TCD tỉnh	356	517	0	296	15	131	1	6	86	210	0	72	15	201	3	0	233	18	17	6	18	2	9	2	3	62	0	0	0	0	0				
Sở, ngành	315	328	40	259	2	11	1	1	25	26	4	21	0	0	0	0	64	32	0	2	4	0	8	0	0	214	29	13	1	0	0				
Cấp huyện, TP	1070	1128	220	805	6	39	3	3	272	420	67	205	9	109	1	8	68	7	0	0	0	6	4	0	0	1212	157	209	8	4					
Cấp xã	2591	2688	482	1779	0	0	0	0	983	1086	162	752	0	0	0	0	39	0	1	0	0	0	5	3	0	3127	157	87	3	1	0				
Tổng cộng	4332	4659	742	3138	23	181	5	10	1366	1742	233	1060	24	310	4	8	404	57	18	8	20	8	26	5	3	4815	343	308	12	5	0				

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2018

Đơn vị	Tổng số đơn	Đơn tiếp nhận trong kỳ				Đơn kỳ trước chuyển sang				Theo nội dung													Theo thẩm quyền giải quyết			Theo trình tự giải quyết			Kết quả xử lý đơn khiếu nại, tố cáo						
		Đơn có nhiều người đứng tên		Đơn có một người đứng tên		Đơn có nhiều người đứng tên		Đơn có một người đứng tên		Khiếu nại						Tố cáo							Của các cơ quan hành chính các cấp	Của cơ quan tư pháp các cấp	Của cơ quan Đảng	Chưa được giải quyết	Đã được giải quyết lần đầu	Đã được giải quyết nhiều lần	Đơn khác (kiến nghị, phản ánh, đơn nặc danh)	Số văn bản hướng dẫn	Số đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền	Số công văn đơn đốc việc giải quyết	Đơn thuộc thẩm quyền		Ghi chú
		Tổng	Liên quan đến đất đai	Về nhà, tài sản	Về chính sách, chế độ CC,VC	Linh vực CT, VH, XH khác	Linh vực tư pháp	về Đảng	Tổng	Linh vực hành chính	Linh vực tư pháp	Tham nhũng	về Đảng	Linh vực khác	Số khiếu nại	Tố cáo																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
MS	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17+18+19	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
Trụ sở TCD tỉnh	888	75	777	31	0	713	561	483	21	27	30	23	0	46	26	13	0	3	4	601	23	6	169	451	10	258	242	177	54	36	12				
Sở, ngành	718	45	671	0	2	429	222	156	0	42	24	10	0	72	69	2	0	0	1	287	17	0	66	227	11	414	146	106	33	7	3				
Cấp huyện, TP	4266	40	4098	0	127	3141	240	189	20	16	15	47	0	130	73	1	2	3	51	381	31	5	132	281	4	3849	1065	782	242	124	21				
Cấp xã	3331	57	3178	0	80	3195	69	65	1	2	1	1	0	18	11	3	0	1	3	83	5	0	20	68	0	3243	1084	795	246	37	10				
Tổng	9203	217	8724	31	209	7478	1092	893	42	87	70	81	0	266	179	19	2	7	59	1352	76	11	387	1027	25	7764	2537	1880	575	204	46				

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI NĂM 2018

Đơn vị	Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền		Kết quả giải quyết																	Chấp hành thời gian giải quyết theo quy định		Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại								Ghi chú								
	Trong đó		Đã giải quyết				Phân tích kết quả (vụ việc)				Kiến nghị thu bồi cho Nhà nước		Trả lại cho công dân		Kiến nghị xử lý hành chính		Chuyên cơ quan điều tra, khởi tố			Số vụ việc phải thực hiện trong kỳ báo cáo	Số vụ việc chức thực hiện trong kỳ báo cáo	Thu hồi cho nhà nước				Trả lại cho công dân												
	Tổng số đơn khiếu nại	Đơn nhận trong kỳ báo cáo	Đơn tồn kỳ trước chuyển sang	Tổng số vụ việc	Số đơn thuộc thẩm quyền	Số vụ việc thuộc thẩm quyền	Số vụ việc giải quyết bằng QĐ hành chính	Số vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục	KN đúng	KN sai	Khiếu nại đúng một phần	Giải quyết lần 1		Hủy, sửa QĐ lần 1	Tiền (Trđ)	Đất (m ²)	Tiền (Trđ)	Đất (ha)	Số người được trả lại quyền lợi			Tổng số người đã bị xử lý	Số vụ	Số đối tượng	Số vụ đã khởi tố	Số đối tượng đã khởi tố	Số vụ việc giải quyết đúng thời hạn	Số vụ việc giải quyết quá thời hạn	Đã thực hiện		Phải thu		Đã thu		Phải trả		Đã trả	
												Công nhận QĐ g/q lần 1	Giải quyết lần 2							Tiền (Trđ)	Đất (m ²)										Tiền (Trđ)	Đất (ha)	Tiền (Trđ)	Đất (m ²)	Tiền (Trđ)	Đất (m ²)	Tiền (Trđ)	Đất (m ²)
	MS	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31	32	33	34	35	36
CT UBND tỉnh	36	34	2	36	34	34	26	8	3	30	1	3	30	1					4							20	14	26	20						50		50	
Số, ngành	7	7	0	7	7	4	1	0	6	1	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cấp huyện, TP	124	107	17	124	100	100	49	51	10	77	13	85	1	0	0	0	81	30	0	0	0	0	0	0	53	47	46	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cấp xã	37	36	1	37	33	33	23	10	4	28	1	19	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	12	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng	204	184	20	204	174	174	102	70	17	141	16	112	32	1	0	0	81,35	40	0	0	0	0	0	0	89	62	76	58	0	0	0	0	50	0	50	0	0	

DANH SÁCH CÁC ĐOÀN ĐÔNG NGƯỜI *(Phát sinh trong năm 2018)*

I. Tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh:

(1) Một số công dân xã Hành Dũng tiếp tục đến Ban Tiếp công dân tỉnh để yêu cầu sớm triển khai thực hiện trên thực tế Kết luận thanh tra số 1948/KL-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 đối với việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 50 hộ dân trên địa bàn xã Hành Dũng vào năm 2002-2003 và tình bày một số nội dung mà các hộ còn chưa đồng tình tại Kết luận thanh tra số 6040/KL-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Hành Dũng do Công ty Nông lâm sản xuất khẩu Quảng Ngãi bàn giao năm 2003 và việc thu hồi 06 lô đất khi dân cư Soi Dầu xã Hành Dũng do giao đất sai đối tượng. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Nghĩa Hành tích cực tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung kết luận thanh tra; nhưng đến nay vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện được.

(2) 20 hộ dân ở xóm Mỹ An, thôn Tân Mỹ, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn kiến nghị UBND tỉnh xem xét lại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản. UBND tỉnh đang chỉ đạo xử lý vụ việc.

(3) 08 hộ dân ở thôn Thạch By và thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ yêu cầu giải quyết hỗ trợ các ngư dân biệt thiệt hại do bão năm 2017 theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh. UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan xác minh tham mưu giải quyết yêu cầu của công dân.

(4) 07 hộ dân ở Tổ 23, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi phản ánh Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý, trong đó yêu cầu:

- Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi khẩn trương đề xuất UBND tỉnh giải pháp nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú: Công ty đã thực hiện và có Công văn số 133 ngày 26/3/2018 đề xuất các phương án cải tạo, nâng cấp trình UBND tỉnh xem xét. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh nghiên cứu các phương án để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Công an tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN Quảng Phú (tập trung vào các doanh nghiệp có ngành nghề chế biến thủy

sản) tăng cường xử lý nước thải sơ bộ trước khi thải ra hệ thống xử lý nước thải tập trung và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Sở đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các nhà máy và có Báo cáo số 2014 ngày 14/5/2018; Sở cũng đã kiểm tra đánh giá công nghệ của khu xử lý nước thải và có báo cáo số 3001 ngày 17/5/2018 đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện phương án cải tạo, nâng cấp.

- UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án di dời các hộ dân sống xung quanh trạm xử lý nước thải để tham mưu UBND tỉnh xem xét: UBND thành phố đang thực hiện.

(5) 22 hộ dân ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh và xã Tịnh An Tây, thành phố Quảng Ngãi kiến nghị được khai thác cát theo tổ tại thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. Vì hiện nay công an huyện Sơn Tịnh đang truy quét không cho khai thác cát. Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh đã tiếp, yêu cầu các hộ dân cử đại diện để thực hiện các thủ tục khai thác cát thủ công theo phương án khai thác tổ, đội theo đúng quy định của UBND tỉnh; chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn các hộ dân lập thủ tục theo đúng quy định.

(6) 06 hộ dân ở thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi Yêu cầu chi trả tiền bồi thường bổ sung đất bị thu hồi để thực hiện dự án Thủy điện Đăkđrinh, huyện Sơn Tây. UBND huyện Sơn Tây đã có Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 08/01/2016, Công văn số 964/UBND ngày 09/9/2016 về phúc đáp đơn khiếu nại của công dân: UBND huyện đã hoàn chỉnh phương án bồi thường nhưng chưa có tiền chi trả, hiện nay đang chờ Chủ đầu tư dự án thủy điện Đăkđrinh chi trả tiền. Đến ngày 04/5/2018, UBND huyện Sơn Hà đã chi trả tiền cho các hộ dân.

(7) 61 công nhân Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Phú Yêu cầu giải quyết việc Công ty nợ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... Trong đó vấn đề nợ lương, BHXH, BHYT và BHTN của Công ty Việt Phú đã diễn ra từ năm 2014, Chánh Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và xã hội đã thanh tra, có kết luận và quyết định xử lý đối với vi phạm của Công ty. Công ty Việt Phú cũng đã lập phương án khắc phục, tuy nhiên lại không thực hiện đúng phương án, để kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 141 người lao động Công ty, dẫn đến những người này bức xúc, phát sinh đơn đề nghị chính quyền can thiệp giải quyết, UBND tỉnh đã có Công văn số 2658/UBND-KGVX ngày 15/5/2018. Ngày 16/5/2018 khoảng 60 người lao động Công ty đã đến trụ sở Tiếp công dân tỉnh để yêu cầu giải quyết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp đột xuất và có thông báo kết luận: yêu cầu Giám đốc Công ty chậm nhất đến 31/5/2018 phải nộp ngay số tiền người lao động đã trích đóng bảo hiểm nhưng công ty 10,5% không nộp cho BHXH tỉnh; giao Sở LĐTBXH phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn và thực hiện thủ tục khởi kiện vụ việc đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

(8) Ngày 06/9/2018, 05 hộ dân ở thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành phản ánh 17 lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Nghĩa Hành xử lý vụ việc.

(9) Ngày 15/8/2018, 07 hộ dân ở huyện Trà Bồng phản ánh việc nhận thầu xây dựng nhà ở cho các hộ dân theo Quyết định 167 của Chính phủ nhưng chưa nhận được tiền. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Trà Bồng xem xét, giải quyết vụ việc.

(10) 06 công dân ở thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi khu hồi đất để mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bình Hiệp. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết vụ việc.

(11) 06 công dân ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD đặt tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi để thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng và môi trường; việc sử dụng vốn vay ưu đãi đối với Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi do Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường MD làm chủ đầu tư; làm rõ những nội dung mà người dân địa phương phản ánh, kiến nghị tại cuộc họp đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh ngày 15/8/2018. Hiện nay, Đoàn thanh tra đang tiến hành thanh tra.

II. Tại Trụ sở tiếp công dân các sở, ban ngành:

(1) 06 công dân ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD đặt tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi để thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng và môi trường; việc sử dụng vốn vay ưu đãi đối với Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi do Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường MD làm chủ đầu tư; làm rõ những nội dung mà người dân địa phương phản ánh, kiến nghị tại cuộc họp đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh ngày 15/8/2018. Hiện nay Đoàn thanh tra đang tiến hành thanh tra.

III. Tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện

(1) 15 hộ dân ở xã Hành Dũng tiếp tục đến Trụ sở Tiếp công dân huyện Nghĩa Hành để yêu cầu sớm thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến vụ việc khiếu kiện của công dân xã Hành Dũng để nhân dân sớm có đất sản xuất. UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 6095/UBND-NC ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh, cụ thể: UBND huyện đã ban hành Quyết định thu hồi, Quyết định hủy bỏ 15 GCNQSD đất của 14 hộ (gồm các hộ: Võ Công Uân, Trần Như, Đặng Văn Tính, Mai Thị Công, Trương Quý, Võ Thị Ngọc Em, Chế Hồng Lâm, Lê Cường, Đỗ Quang Liễu, Võ

Văn Hòa, Lê Xuân Lâm, Nguyễn Tấn Ngọt, Nguyễn Thương và Nguyễn Thành). UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 713/KH-UBND ngày 04-5-2018 thực hiện Thông báo số 116/TB-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh có liên quan đến những vấn đề ở xã Hành Dũng, huyện đã chỉ đạo UBND xã Hành Dũng và đã thành lập Tổ công tác 41, Ban Thường vụ Huyện ủy lập Ban chỉ đạo số 374 tại xuống xã để chỉ đạo trực tiếp giải quyết khẩn trương để cơ bản hoàn thành trong quý II/2018.

(2) 45 hộ dân ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh và xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi đến Trụ sở tiếp công dân huyện Sơn Tịnh yêu cầu giải quyết cho các hộ dân được khai thác cát tại địa phận thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh vì hiện nay công an huyện Sơn Tịnh đang truy quét không cho khai thác cát. Qua tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh đã yêu cầu các hộ dân cử đại diện để thực hiện các thủ tục khai thác cát thủ công theo phương án khai thác tổ, đội theo đúng quy định của UBND tỉnh; chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn các hộ dân lập thủ tục theo đúng quy định.

(3) Một số công dân ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ bà Võ Thị Mau đánh ông Nguyễn Tấn Thành gây thương tích và vu khống ông Thành Cường hiếp bà; một số đối tượng lạ mặt đi ô tô đến hăm dọa người dân trong thôn và yêu cầu giải quyết việc các ông Quân, Dịch, Bình và bà Mau chiếm đất trồng Keo và nhổ đốt Keo của 12 hộ dân thôn Kỳ Thọ Nam 2, xã Hành Đức. UBND huyện đã ra Thông báo kết luận số 26/TB-UBND ngày 26/4/2018 qua đó giao cho UBND và Công an xã Hành Đức phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện.

(4) Một số hộ dân còn lại trong nhóm 41 hộ tham gia khiếu kiện tại xã Hành Dũng từ trước đến nay chưa được giải quyết kiến nghị UBND huyện giải quyết đất thực tế. UBND huyện đã ra Thông báo Kết luận tại ngày tiếp công dân số 84/TB-UBND ngày 29/8/2018. Qua đó, trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 713/KH-UBND ngày 04/5/2018, Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 10/8/2018 về thu hồi đất thực tế, UBND huyện và phối hợp với Tổ công tác 708 của tỉnh tiếp tục thu hồi một số diện tích đất trên địa bàn xã Hành Dũng, thu hồi đến đâu sẽ thông báo, công khai để dân biết phối hợp giám sát cùng địa phương. Hiện nay, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 1262/KH-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện kế hoạch thu hồi đất thực tế theo các kết luận thanh tra của tỉnh, huyện và sẽ thực hiện trong thời gian tới.

(5) Một số hộ dân ở Khu tái định cư xã Nghĩa Phương phản ánh việc công dân trồng hoa phun thuốc gây ô nhiễm môi trường. Ngày 29/5/2018, Phó Chủ tịch UBND huyện có buổi tiếp đột xuất đối với vụ việc này và Ban hành thông báo số 563/TB-UBND chỉ đạo UBND xã Nghĩa Phương mời các hộ dân liên quan và yêu cầu chấm dứt việc này. Hiện nay số công dân này thực hiện không trồng hoa trên khu đất này nữa.

(6) 05 hộ dân ở xã Nghĩa Trung có đất xâm canh ở thị trấn La Hà phản ánh việc UBND huyện thi công dự án khu dân cư phía Tây thị trấn La Hà làm ngập úng ruộng không sản xuất được. UBND huyện ban hành Công văn số 1994/UBND huyện về việc giải quyết đơn của 05 hộ dân trên giao cho Ban quản lý dự án và Đầu tư huyện tham mưu, đến nay người dân đồng tình ủng hộ không còn phát sinh đơn.

(7) 06 hộ dân ở thị trấn Sông Vệ phản ánh liên quan đến bồi thường của dự án khu dân cư phía Tây thị trấn Sông Vệ bồi thường cho dân không thỏa đáng. Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa đã có Quyết định số 6730/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 về việc thành lập Tổ công tác để kiểm tra, rà soát vụ việc này. Tổ công tác đang thẩm tra, xác minh.

(8) Ngày 21/3/2018, các hộ dân ở xã Nghĩa Phương phản ánh ô nhiễm môi trường tại cơ sở sản xuất mở bò của bà Đoàn Thị Kim Anh. Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 về việc thành lập Tổ công tác để kiểm tra, rà soát vụ việc này. Ngày 22 tháng 6 năm 2018, UBND huyện ban hành Kết luận số 04/KL-UBND về nội dung phản ánh, kiến nghị của nhân dân xã Nghĩa Phương.

(9) Ngày 10/10/2018, các tiểu thương chợ thị trấn Sông Vệ phản đối việc Công ty Phú Thịnh đến khảo sát để xây dựng chợ mới “Trung tâm thương mại” đồng thời yêu cầu giữ nguyên hiện trạng như hiện nay. Ngày 30/10/2018, UBND huyện ban hành Công văn số 2630/UBND chỉ đạo Phòng kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Chủ tịch UBND thị trấn Sông Vệ kiểm tra nội dung đơn của bà con tiểu thương chợ Sông Vệ tham mưu, đề xuất UBND huyện xử lý. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã phối hợp với thị trấn Sông Vệ khảo sát, kiểm tra tham mưu đề xuất UBND huyện chỉ đạo giải quyết.

(10) Ông Lê Thức, Lê Ngọc Anh và bà Phan Thị Kim Ái (đại diện cho 9 hộ dân) Tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ phản ánh ông Nguyễn Thanh Tao lấn chiếm đất đường đi công cộng. Ngày 29/6/2018, UBND huyện ban hành Công văn số 1393/UBND về việc giải quyết nội dung đơn của các hộ dân trên chỉ đạo thị trấn Sông Vệ kiểm tra rà soát báo cáo kết quả cho UBND huyện. Hiện nay thị trấn Sông Vệ đang kiểm tra, đối chiếu.

(11) 08 công dân ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn đến Trụ sở Tiếp công dân huyện Bình Sơn yêu cầu UBND huyện giải quyết vụ việc liên quan đến đất đai của họ. Vụ việc hiện nay đang được UBND xã Bình Hải xem xét giải quyết quyền lợi cho công dân. UBND huyện Bình Sơn đã ban hành văn bản đơn đốc UBND xã Bình Hải giải quyết.

IV. Tại hiện trường

(1) Một số công dân phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi tụ tập phản đối Khu xử lý nước thải của Khu công nghiệp Quảng Phú gây ô nhiễm môi trường. Lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý vụ việc. Ngày 30 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 94/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nêu trên, trong đó yêu cầu QISC khẩn

trương thực hiện các giải pháp tạm thời để xử lý mùi hôi tại Trạm xử lý nước thải tập trung; giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định xả thải của các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Quảng Phú, chỉ đạo UBND thành phố tuyên truyền vận động người dân xung quanh khu vực, tránh tụ tập đông người, tạo điểm nóng làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

(2) Một số người dân ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ thường xuyên tập trung đông người tại Ngã 3 đường dẫn lên Nhà máy để ngăn cản hoạt động của Nhà máy, yêu cầu di dời Nhà máy đi nơi khác vì: (1) Vị trí đặt Nhà máy vi phạm khoảng cách an toàn đến khu dân cư; (2) Quá trình thực hiện Dự án không tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi Dự án; (3) Theo quy hoạch thì Nhà máy chỉ xử lý rác sinh hoạt của 03 xã Phổ Thạnh, Phổ Châu, Phổ Khánh, huyện Đức Phổ nhưng thực tế lại xử lý rác thải của cả huyện Đức Phổ; (4) Có thông tin về việc Nhà máy có tiếp nhận, xử lý rác thải đưa về từ thành phố Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa chở vào; (5) Nhà máy hoạt động có gây ô nhiễm môi trường (*mùi hôi, khí thải, nước rỉ rác thấm vào mạch nước ngầm*). Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (ngày 07/8/2018), Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 15/8/2018) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (ngày 23/8/2018) đã gặp gỡ, đối thoại, giải thích, vận động nhân dân nhưng phần lớn người dân vẫn không đồng tình, tiếp tục tập trung đông người để phản đối hoạt động của Nhà máy để đưa ra yêu cầu di dời Nhà máy và chuyển lượng rác còn tồn trên mặt bằng Nhà máy đến nơi khác. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi để thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng và môi trường; việc sử dụng vốn vay ưu đãi đối với Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi do Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường MD làm chủ đầu tư; làm rõ những nội dung mà người dân địa phương phản ánh, kiến nghị tại cuộc họp đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh ngày 15/8/2018. Hiện nay Đoàn thanh tra đang tiến hành thanh tra.